



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด แนวนหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ผจก., กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิป, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์ thebangkokinsight, infoquest, acnews, ChiangmaiNews, hoonsmart, TNN, kaohoon, nationtv INN, efinancethai, 77 kaoded, thaipbs, businesstoday, sondhitalk)

-ศบค. รายงานสถานการณ์วันที่ 1 ก.พ. 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 836 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 832 ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 39 ราย จากการค้นหาเชิงรุกและพบการติดเชื้อในชุมชน 793 ราย และอีก 4 รายเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ รวมผู้ป่วยสะสม 19,618 ราย หายป่วยเพิ่ม 899 ราย อยู่ระหว่างรักษาในรพ. 7,027 ราย และเสียชีวิตสะสม 77 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่มาจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกใน จ.สมุทรสาคร

-**สมุทรสาคร** มีผู้ป่วยรายใหม่ 814 ราย จำแนกเป็น จากการค้นหาเชิงรุก 782 ราย เป็นคนไทย 89 ราย แรงงานต่างด้าว 693 ราย ที่เหลือเป็นผู้ป่วยจากการตรวจในรพ. 32 ราย

-**สมุทรสงคราม** พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย เป็นสาวโรงงาน มีไหม้ไอน้ำไปเดินตลาด

-**กทม.** พบผู้ติดเชื้อใหม่ 10 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศจากการไปพื้นที่เสี่ยง มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ 5 ราย และจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนอีก 5 ราย

-**ขอนแก่น** พบผู้ติดเชื้อรายที่ 11 เป็นชายวัย 57 ปี ชาว จ.มหาสารคาม มีอาการหนัก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าฯ ระยอง ร่วมมอบ “ThaiSTOPCOVIDPlus สถานประกอบการที่ประเมินตนเองผ่านเกณฑ์สะอาดถูกสุขลักษณะปลอดภัยมั่นใจห่างไกลโควิด 19” ให้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง และห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาระยอง ที่ยกระดับมาตรฐานการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยให้ธุรกิจตามแผนแม่บท “เซ็นทรัลสะอาดมั่นใจ” ยกการ์ดสูงสุดทั่วไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov

-ปลัด สร. เผย ในสถานการณ์โรคโควิด 19 พบปัญหาการระบาดของข้อมูลโดยเฉพาะการส่งต่อ Fake News เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความตื่นตระหนก ล่าสุด มีข่าวปลอมว่า จ.เชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อ อ้างชื่อ ผอ.รพ.นครพิงค์เป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง จ.เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมาเป็นเวลา 19 วันแล้ว ขอให้ประชาชนตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าว เลือกรับข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานด้านสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากมติศบค.ที่ให้คลายล็อกมาตรการต่างๆ ตั้งแต่ 1 ก.พ. ทำให้ประชาชนหลายพื้นที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้น ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของ สร.อย่างเคร่งครัด ในส่วนของการเปิดเรียนที่หลายคนกังวล ยังสามารถทำได้ตามปกติ จากสถานการณ์ที่ผ่านมาพบว่ามีการระบาดในโรงเรียนหรือในเด็กเล็กน้อยมาก แต่ยังคงต้องระมัดระวัง หมั่นล้างมือและใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา สำหรับพื้นที่สมุทรสาครยังมีการติดเชื้อค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับกทม. จึงยังมีมาตรการกำกับอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, แนวนหน้า

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 836 ราย รักษาหายเพิ่ม 899 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 19,618 ราย อาการหนัก 16 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 11 ราย อยู่ในกทม. 7 ราย นครปฐม สมุทรปราการ อุบลราชธานี และขอนแก่น จังหวัดละ 1 ราย สำหรับระลอกใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสม 15,381 ราย โดยมาจาก จ.สมุทรสาคร มากที่สุด 72% จังหวัดอื่น ๆ 21% และ กทม. 7% ภาพรวมของประเทศไทยยังมีผู้ติดเชื้อวันละ 800 กว่าราย ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการค้นหาเชิงรุก โดยเฉพาะ จ.สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยผลวิจัยฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วย 6 ราย พบว่า ทุกรายอาการดีขึ้น ได้ร่วมกับรพ.สมุทรปราการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ต่อยอดศึกษาสรรพคุณระยะที่ 2 เพื่อยืนยันประสิทธิผล ซึ่งต้องการอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ 60 ราย ล่าสุดเก็บข้อมูลอาสาสมัครในโครงการแล้ว 30 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-กรมอนามัย แนะนำปฏิบัติตามหลัก 6 x 6 ป้องกันโรคโควิด 19 ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม ดังนี้ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ เว้นระยะห่าง (Distancing) สวมหน้ากาก (Mask wearing) ล้างมือ (Hand washing) คัดกรองวัดไข้ (Testing) ลดการแออัด

ประเด็นข่าว

(Reducing) และทำความสะอาด (Cleaning) ส่วน 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ได้แก่ ดูแลตนเอง (Self care) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) ไทยชนะ (Thai chana) สำรองตรวจสอบ (Check) และกักกันตัวเอง (Quarantine)

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100)

-สพคม. นำรถตรวจชีวโมเลกุลพระราชทาน 3 คัน ออกตรวจเชิงรุกด้วยการเก็บสารคัดหลั่งในโพรงจมูกประชาชน ที่ชุมชนบัวศรี ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีชาวไทยและแรงงานข้ามชาติรอรับการตรวจจำนวนมาก มีแผนให้บริการ 400 คน โดยสสจ.สมุทรสาครยังมีแผนการตรวจเชิงรุกในชุมชนและสถานประกอบการ แต่จะลดจำนวนจากวันละ 10,000 คนเหลือวันละ 2,000 คน ทั้งนี้ ต.คลองมะเดื่อ เป็นตำบลเดียวของ อ.กระทุ่มแบน ที่ยังพบผู้ติดเชื้อและเป็นพื้นที่สีแดง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า กทม.มีการตรวจเชิงรุกในเขตภาษีเจริญ บางบอน บางขุนเทียน หนองแขม บางแค และจอมทอง โดยตรวจคัดกรองแล้ว 10,023 ราย ภายในโรงงานทั้งหมด 59 โรง พบผู้ติดเชื้อ 45 ราย เป็นแรงงานข้ามชาติ 38 ราย คิดเป็น 0.45% ซึ่งยังอยู่ในการประมาณการและควบคุมได้ ผักประชาชนยังต้องมาตรการป้องกันควบคุมโรค งดการทำกิจกรรมร่วมกันในสถานที่ทำงานขอให้งดการรับประทานอาหารร่วมกันจำนวนมาก ชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางขอให้กักตัวตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2/2564 มีการรายงานลำดับกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงที่วัคซีนมีปริมาณจำกัด ดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต รักษาาระบบสาธารณสุขของประเทศ จะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ผู้มีโรคประจำตัว (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง) โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, มะเร็ง, เบาหวาน, โรคอ้วน) ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ระยะที่ 2 ช่วงที่มีวัคซีนเพิ่มขึ้น ขยายพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่นอกเหนือจากด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อโควิด 19 ผู้ประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก และผู้เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศ และ ระยะที่ 3 ช่วงที่วัคซีนมีปริมาณเพียงพอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร จะฉีดให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เสนอนายกฯ ให้ช่วยสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับกลุ่มนักกีฬาทีมชาติที่จะไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์และเข้าร่วมโอลิมปิก โตเกียว 2020 ในเดือน ก.ค. รวมถึงนักกีฬาชุดซีเกมส์ และนักกีฬาที่จะต้องออกไปใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย เปิดเผยว่า นายกฯ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงวันที่ 29 ม.ค. เรื่อง 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง 2.การใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 3.มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ 4.เข้มงวดสถานที่หรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการระบาดแบบกลุ่มก้อน 5.มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 6.มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละพื้นที่ 7.ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและจัดระเบียบ กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ พื้นที่ควบคุม 20 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 17 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง 35 จังหวัด เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, businessstoday)

-รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ลงนามคำสั่งปิดตลาดกลางกุ้งต่อถึง 15 ก.พ. 2564 เนื่องจากยังพบกลุ่มเสี่ยงสัมผัสโรคสูง และอาคารและที่พักอาศัยยังไม่ถูกสุขลักษณะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า)

-ผู้ว่าฯ มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตาม รพ.สนาม 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 2, หอพัก ม.มหาสารคาม, เขตพื้นที่ในเมือง, หอประชุมศาลากลาง จ.มหาสารคาม, สนามกีฬากลางจังหวัด และหอประชุม มรภ.มหาสารคาม สามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อย 460 เตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนวัดราชพิพิธ ออกประกาศปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-5 ก.พ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และยังพบมีนักเรียนและครูอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, แนวหน้า, 77kaoded

-ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายระยอง ประกาศจุดยืน "ระยองเปิดเมือง ไม่เปิดบ่อน" ต้นต่อแพร่เชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์, บางกอกทูเดย์, businessstoday

-ธ.กรุงเทพ แจ้งว่า มีพนักงานปฏิบัติงานที่สำนักธุรกิจ ถนนเศรษฐกิจ 1 จ.สมุทรสาคร 1 ราย ติดเชื้อ COVID-19 คาดสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อ ได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรการของกรมควบคุมโรคแล้ว

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.สอบสวนโรคกลุ่มงานเลี้ยงโต๊ะแฮร์

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, สำนักข่าวอิศรา, workpointtoday, businesstoday)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีการติดเชื้อในงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ จ.มหาสารคาม ว่า ผู้ป่วยรายแรกของกลุ่มติดเชื้อจากการเดินทางไปกทม. ต่อมาเดินทางไปหลายพื้นที่ รวมทั้งไปงานเลี้ยงโต๊ะแชร์อีก 5-6 งาน ทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 78 คน เสี่ยงต่ำอีก 32 คน เบื้องต้นมีผู้ติดเชื้อแล้ว 16 คน สิ่งสำคัญจากกลุ่มโต๊ะแชร์นี้คือ ผู้ติดเชื้อจากงานเลี้ยงยังนำเชื้อกลับไปติดคนที่บ้าน เช่น เด็กอายุ 4 เดือน จ.ราชบุรี โดยผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้ไม่มีการสแกนไทยชนะ ไม่มีแอปฯ หมอชนะ ทำให้การสอบสวนโรคลำบาก ถือเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า ทำไม ศบค.จึงยังไม่อนุญาตให้มีการดื่มสุราในร้านอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-กรมควบคุมโรค รายงานความคืบหน้าใหม่ไลน์และจำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งทั้ง 15 รายเป็นการระบาดแบบกลุ่มก่อนจากงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ทั้งหมด โดยเป็นบุคคลในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนในงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นชาย จ.ขอนแก่น โดยผู้ป่วยรายที่ 2 - 11 ได้ร่วมงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ทำให้แพร่เชื้อให้แก่ครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์(ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, thaigov, thailandplus, innnews)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผย กลุ่มงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ จ.มหาสารคาม ติดเชื้อ 18 ราย แบ่งเป็น จ.มหาสารคาม 16 ราย เป็นการติดในครอบครัวและผู้ร่วมงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ 10 ราย และมีผู้สัมผัสที่นำไปแพร่ให้คนในครอบครัวรวม 6 ราย จ.ราชบุรี 1 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 4 เดือน และขอนแก่น 1 ราย ซึ่งเชื่อมโยงจากผู้ที่ร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว ทั้งนี้ แม้มีมาตรการผ่อนคลายเป็นหลายจังหวัด งานเลี้ยงต่างๆ ควรงดไปก่อน ซึ่งการดื่มอาจทำให้พฤติกรรมกำบังตนเองอยู่ห่างออกไป จึงขอให้หลีกเลี่ยงรอให้สถานการณ์คลี่คลายมากกว่านี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, nationtv.)

-สสจ.มหาสารคาม รายงานใหม่ผู้ป่วยรายที่ 16 ระลอกใหม่ เพศหญิง อายุ 47 ปี เดินทางไปงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ที่กทม. แวะรับประทานอาหารร้านต่างๆ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครราชสีมา นครสวรรค์ ขอนแก่น พิษณุโลก มหาสารคาม ขณะนี้จังหวัดได้จัดศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยศรีมหาสารคามเป็นรพ.สนามริมห้วย ใช้อาคาร 5 ชั้น รวม 79 เตียง มีการตรวจเชิงรุกเพิ่ม 2 วัน 3,795 คน ผล 1,010 คนเป็นลบ ที่เหลือจะทยอยออกมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ผู้ว่าฯ มหาสารคาม สั่งการให้สสจ.มหาสารคาม ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 396 ราย และตรวจเชิงรุก 5 จุด เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 4,018 ราย สั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง 8 ร้าน เป็นเวลา 3 วัน และสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ 20 ร้าน เพื่อทำความสะอาดและขอให้สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านจำหน่ายสุรา ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์ และบ่อนกิ้ง ใน อ.เมืองมหาสารคาม และ อ.กันทรวิชัย ที่ ต.ท่าขอนยาง และ ต.ขามเรียง ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่ 1-11 ก.พ.

2.สมาคมคราฟต์เบียร์ยื่นหนังสือที่ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, ประชาไท, thestandard, infoquest, one31, mthai)

-ตัวแทนสมาคมคราฟต์เบียร์ เดินทางมายื่นหนังสือที่ สธ. เสนอ 6 มาตรการ 1.ผ่อนปรนให้สามารถขายแอลกอฮอล์เพื่อบริโภคในร้านได้ 2.ผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายห้ามเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ โดยอนุญาตให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายเบียร์สดในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก เพื่อให้ลูกค้ากลับไปบริโภคที่บ้านได้ 3.ชะลอการบังคับใช้กฎหมายห้ามซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4.ผ่อนปรนให้ร้านค้าสามารถโพสต์รูปสินค้าและอธิบายสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโซเชียลมีเดียได้ 5.อนุญาตให้ผู้ประกอบการชะลอการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและนำส่งประกันสังคม และ 6. อนุญาตให้ผู้นำเข้าสามารถแบ่งชำระภาษีสรรพสามิตและภาษีนำเข้าเป็นงวด ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

3.กลุ่มนักร้องนักดนตรีขอให้ผ่อนปรนมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย)

-กลุ่มนักร้องนักดนตรีอิสระ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ให้ช่วยเหลือกลุ่มคนอาชีพนักร้อง นักดนตรีอิสระ ของพื้นที่ควบคุมสีแดง (สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) เนื่องจากสถานบันเทิงปิด ไม่สามารถทำงานได้ โดยให้จ่าย “เราชนะ” เป็นเงินสด และช่วยเหลือการจัดจ้างงานและขอกลับไปเล่นดนตรีตามปกติหากสถานการณ์ดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, nationtv.

-กลุ่มศิลปินหมอลำ นักดนตรี รถแห่ รวมตัวยื่นเรื่องถึงผู้ว่าฯ อุดรธานี ให้ทำการแสดงได้ตามปกติ พร้อมสั่งการ อปท. ให้ปฏิบัติตามมาตรการคล้อย

4. คืบหน้ากรณีตีเจมะตุม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, kapook, thebangkokinsight, one31)

-ผบ.ชน. ตรวจสอบกรณีตีเจมะตุมจัดงานฉลองวันเกิดที่โรงแรมบันยันทรี เขตสาทร เบื้องต้นพบว่าพื้นที่ร้านอาหารบนดาดฟ้าประมาณ 400 ตร.ม. มีผู้มาใช้บริการวันดังกล่าว 65 คน เฉพาะกลุ่มตีเจมะตุมมี 14 คน และมีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และเว้นระยะห่างตามข้อกำหนด

ประเด็นข่าว

หลังจากเวลา 21.00 น. ร้านอาหารปิดให้บริการ กลุ่มดีเจเมจตุ่มได้เปิดห้องพักเป็นห้องสุท 3 ห้อง พื้นที่รวม 351 ตร.ม. มีคนมาร่วมงาน 14 คน แต่มีการเปิดเข้าออกห้องรวม 26 ครั้ง ทำให้ต้องขอความเห็นจากสำนักอนามัยก่อนว่าจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่

5.ประกาศใหม่ไลน์ผิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ kapook

-เจ้าของร้านอาหาร ระบุ กทม.แจ้งใหม่ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 มากินอาหารผิดสาขาถึง 2 รอบ ทำให้ต้องปิดร้านฆ่าเชื้อ ส่งพนักงาน 50 คนตรวจโควิด ล่าสุด กทม. ได้ขอภัยในความผิดพลาดและสอบถามผู้ป่วยอีกครั้ง ก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะ

6.พบผู้ติดเชื้อใน อ.แม่สอด จ.ตาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, มติชน, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-ผู้ว่าฯ ตาก มีคำสั่งด่วนให้ปิดโรงเรียนทุกแห่งชั่วคราว หลังตรวจพบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มอีก 5 คน และมีรายงานว่าผู้ป่วยเดินทางไปทั่วพื้นที่แม่สอด และมีบ้านพักอยู่ย่านใจกลางแม่สอด จังหวัดได้ตรวจเชิงรุกคนใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ 1,000 คนเพื่อความมั่นใจ หากเป็นลบโรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียนต่อไปได้ แต่หากมีการติดเชื้อวงกว้าง จังหวัดต้องควบคุมการเข้า-ออก อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจสั่งหยุดการเรียน-การสอนต่อไป เพื่อความไม่ประมาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, บ้านเมือง, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sanook

-เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ จ.ตาก ปิดตลาดสดนครแม่สอด ตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดศรีมอยและตลาดพาเจริญ อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน 1,000 คน หลังพบพ่อค้าชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด ซึ่งเป็นผลมาจากพบพยาบาลที่ทำงานในตึกผู้ป่วยนอก รพ.แม่สอด ติดเชื้อ และต่อมาสอบสวนพบว่าติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยชายเมียนมารายหนึ่ง อายุ 73 ปี ซึ่งติดเชื้อโควิด 19 และคนในบ้านติดเชื้อรวม 5 คน ต้องส่งกลุ่มญาติอีก 19 คน ไปกักตัว 14 วัน และสั่งปิดการเรียนการสอนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดแบบฉุกเฉิน หลังเปิดโรงเรียนวันแรก เนื่องจากตรวจพบนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อ 2 คน ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยทุกคนถูกส่งไปรักษาที่รพ.แม่สอดแล้ว

6.ความคืบหน้าวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์)

-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวว่า ขณะนี้ แผนการให้บริการวัคซีนจะแล้วเสร็จกลางเดือน ก.พ.นี้ หากวัคซีนเข้าประเทศไทยจะสามารถจัดสรรได้ทันที ส่วนวัคซีนของแอสตราเซนเนกา เดิมมีกำหนดถึงไทยช่วงต้นเดือน ก.พ. แต่เนื่องจาก EU จำกัดการส่งวัคซีนของแอสตราเซนเนกา ออกนอกพื้นที่ ทำให้ต้องขยายเวลาออกไป ขณะเดียวกัน สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ติดตามข้อมูลประสิทธิภาพวัคซีนของจอห์นสัน & จอห์นสัน ส่วนวัคซีนของซิโนแวค ขณะนี้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่จีน คณะอนุกรรมการฯ กำลังพิจารณาว่าจะนำเข้าหรือไม่ ส่วนแผนในการผลิตร่วมกับแอสตราฯ และม.ออกซฟอร์ด ที่ให้สยามไบโอไซเอนซ์เป็นผู้ผลิตยังคงมีอยู่เช่นเดิม โดยเมื่อผลิตจะเริ่มฉีดได้ช่วงเดือน มิ.ย. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความสมัครใจในการรับวัคซีน

-ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า วัคซีนของซิโนแวคยังยื่นเอกสารไม่ครบ ซึ่งแม้วัคซีนนี้ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย แต่หากผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยพิจารณาแล้วว่ามีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ก็สามารถอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยก่อนได้ และขณะนี้ผู้แทนของ จอห์นสัน & จอห์นสัน ในประเทศไทย ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 แล้ว แต่ยังไม่ครบโดยใช้เวลาในการพิจารณา 30 วัน ส่วนบริษัทอื่นๆ ยังไม่มีการยื่นขอขึ้นทะเบียน

8.นิสิต ม.เกษตร ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ)

-นิสิต ม.เกษตร กำแพงแสน ติดโควิด 19 โดยพักอยู่หอพักนอกรวมมหาวิทยาลัย กำลังเร่งสอบสวนโรค เบื้องต้นยังไม่แน่ชัดว่านิสิตรายดังกล่าวได้เข้ามาทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากพบว่ามีกิจกรรมพื้นที่ใดจะปิดพื้นที่ทันที และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของสส. ทั้งนี้ นิสิตรายดังกล่าวเดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร เนื่องจากเปิดให้เรียนในสถานที่ตั้งวันแรก

9.อาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า วันที่ 31 ม.ค. ได้ย้ายผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ออกจากห้องแยกโรค ความดันลมรักษาที่ห้อง ICU โรคระบบทางเดินหายใจแล้ว อาการโดยรวมดีขึ้น ไม่มีไข้ การติดเชื้อต่างๆ หลังให้ยาลดการอักเสบควบคุมได้ดี การทำงานของปอดดีขึ้น ระบบต่างๆ ยังทำงานได้ดี ผลเลือดอยู่ในระดับใกล้เคียงปกติทุกตัว จากนั้นจะค่อยๆ ถอยเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ปอดค่อยๆ ปรับให้หายใจเอง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, mcot, nationtv, js100, springnews, thaipbs, worldmeters, infuquest, xinhuathai, efinancethai)

-สหภาพยุโรป ร่วมประชุมหารือกับบริษัทเภสัชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่หลายแห่งเกี่ยวกับการเร่งพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์... เยอรมนี เรียกร้องทางการยุโรปพิจารณาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของจีนและรัสเซีย หลังแอสตราเซนเนกามีข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดส่งวัคซีนล่าช้า ส่วนวัคซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ถูกจัดส่งมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้... อินเดีย พบผู้ติดเชื้อวันเดียวกว่า 1.1 หมื่นราย รวม 10.7 ล้านราย เตรียมเพิ่มสถานที่ตรวจเชื้อโควิดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ... ปากีสถาน รับวัคซีนโควิด 19 ที่จีนบริจาค ฉีดให้กับแรงงาน

ประเด็นข่าว

สุขภาพกลุ่มแรก... **ญี่ปุ่น** เตรียมขยายภาวะฉุกเฉิน หลังผู้ติดเชื้อเดือนม.ค.เกิน 140,000 ราย... **กรีซ** พบผู้ป่วยเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ เป็นรายแรก... **มาเลเซีย** จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรก 26ก.พ.นี้... **อิสราเอล** ต่อเวลาล็อกดาวน์ทั่วประเทศ... CDC เริ่มเข้มงวดเรื่องการสวมหน้ากากระหว่างการเดินทางร่วมกับสาธารณชน... **เวียดนาม** สั่งปิดโรงเรียน 22 จังหวัด ตั้งเป้าคุมโควิดให้ได้ภายใน 6 ก.พ. ... **เกาหลีใต้** อนุญาตให้ใช้วัคซีนจากแอสตราเซนecaสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไป... **เม็กซิโก** ผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของโลก... **โปรตุเกส** เริ่มใช้มาตรการห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังเกิดการแพร่ระบาดระลอก 3... **ออสเตรเลีย** มีคำสั่งล็อกดาวน์เมืองเพิร์ธ เป็นเวลา 5 วัน หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรก... **สิงคโปร์** พบผู้มีอาการแพ้อย่างรุนแรง หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก ของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค จากผู้เข้ารับการฉีดกว่า 155,000 คน

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 103,903,087 ราย ผู้เสียชีวิต 2,246,724 ราย และรักษาหายแล้ว 75,664,712 ราย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงการยกระดับบัตรทอง ว่า การยกระดับสิทธิบัตรทองให้รักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้กั ได้ภายในเครือข่าย นำร่องแล้วในเขต กทม. ส่วนการยกเลิกไม่ต้องใช้ใบส่งตัวกรณีผู้ป่วยใน นำร่องที่เขตสุขภาพที่ 9 กรณีผู้ป่วยมะเร็งไปรักษาที่ได้กัได้ที่พร้อม และเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้สิทธิทันที ทำให้ 1.คนไข้ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว 2.ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลารอคอยในการทำเคมี ฉายแสง หรือ ทำหัตถการต่างๆ ไม่เกิดการกระจุกตัวในรพ.ใหญ่ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็ว ผลการรักษาดีกว่า

ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, new18)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เตือนผู้บริโภคอย่าหลงซื้อกินฟอรัตามีนอ้างแก้ปวดกระดูก-ข้อ เป็นการรอดอ้างสรรพคุณเกินจริง และไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาจาก ออย. ตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์จดทะเบียนอยู่ในต่างประเทศ ออย.จึงแจ้ง ก.ดิจิทัลฯ ระบุเว็บไซต์และดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thailandplus, tnn, newtv)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เตือนกรณีมีผู้รีวิวครีมกันแดดผ่านแอปพลิเคชันตึกตอก ลักษณะเป็นครีมสีเหลืองบรรจุในกระปุกฝาสีแดง และฝาใส ไม่มีฉลาก อ้างทาแล้วขาวใส อย่าซื้อมาใช้เด็ดขาดเพราะไม่ได้จดแจ้ง ไม่ทราบผู้ผลิตและส่วนผสม อาจมีสารอันตรายปลอมปน ครีมหาผิวขาวดังกล่าวมักขายตามตลาดนัด ร้านค้าออนไลน์ ไม่มีเลขจดแจ้ง ไม่มีฉลากหรือแสดงฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ โฆษณาอ้างรักษาผิว รอยแผลเป็น ฝ้า กระ ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใส ขาวขึ้น ใน 7 วัน ออย. เคยตรวจพบสารห้ามใช้ เช่น ปรอท ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ สเตียรอยด์ และในปี 2553 เคยมีการระบาดของครีมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว โดยพบผู้เสียชีวิตจากการแพ้สารปรอท ทั้งนี้ ได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณาขายครีมดังกล่าวไปยัง อี-มาร์เก็ตเพลส และประสานตำรวจ บก.ปคบ.เพื่อสืบหาผู้กระทำความผิดต่อไป

ฟังก์ชันสุขภาพใน Smart watch

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, mangozero, thaipbs, newtv, thailandplus)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผย ฟังก์ชันสุขภาพใน Smart watch ที่มีการแปลผลเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เข้าข่ายเป็นซอฟต์แวร์ที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของ ออย. ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยผ่านผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานทางการแพทย์ เนื่องจากหากมีการประเมินผลหรือการใช้งานที่ผิดพลาดจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ โดยในประเทศไทย ฟังก์ชัน ECG App และ AFib App ที่ใช้ร่วมกับ Apple Watch ได้รับการอนุมัติจาก ออย. แล้วตั้งแต่ ก.ย. 2563 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่มีการอนุมัติให้ใช้ฟังก์ชันดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ การโฆษณาเครื่องมือแพทย์จะต้องได้รับอนุญาตจาก ออย. ก่อน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

โรคปอดอักเสบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., เดลินิวส์, คมชัดลึก, thebangkokinsight, thailandplus)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคปอดอักเสบ มักพบบ่อยในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัด หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกันเป็นเวลานาน ผู้ที่สูบบุหรี่ โดยผู้ป่วยจะมีอาการไอ มีเสมหะ เจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือไอ มีไข้ เหงื่อออกมาก หายใจลำบาก หอบ คลื่นไส้ อาเจียน ทนาวสั้น ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีภาวะแทรกซ้อน หากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ การรักษาร่วมกับการป้องกันภาวะแทรกซ้อน แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เมื่อเป็นหวัดรักษาให้หายขาด หลีกเลี่ยงอากาศเย็น ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ฉีดวัคซีนป้องกัน และลดพฤติกรรมเสี่ยง

แนวทางสื่อสารนโยบาย 3 หมอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า นโยบายคนไทยทุกคนควรมีหมอประจำตัว 3 คน บางครั้งมีประชาชนติดต่อขอคำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ส่วนตัวของแพทย์จำนวนมากจนเกิดความเหนื่อยล้าสะสม หรือทำให้แพทย์พักผ่อนไม่เพียงพอ เพื่อแบ่งเบาภาระ

ประเด็นข่าว

แพทย์ กรมฯ ได้หารือกับสสจ. จะประสานกับอสม.ให้ประชาสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจรูปแบบการดำเนินงาน ดังนี้ 1.หากหมอคนที่ 3 ไม่สะดวกให้ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวหรือ ID LINE ให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ทำงานหรือรพ.แทน 2.การโทรศัพท์ขอคำปรึกษาหรือนัดหมายแพทย์ สามารถติดต่อประสานงานได้ตามลำดับ และ 3.กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้งได้ที่หมายเลขฉุกเฉินของแต่ละรพ. หรือสายด่วน 1669 โดยจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งต่อไป

โรคอาหารเป็นพิษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบางพื้นที่ของประเทศไทย เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น ประชาชนอาจรับประทานอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุก หรือทิ้งไว้นอกตู้เย็นเป็นเวลานาน หรือทิ้งค้างไว้นานโดยไม่ได้อุ่นร้อน ประกอบกับพฤติกรรมการทำอาหารและรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ แนะนำยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” อาหารที่เก็บไว้นานเกิน 2 ชม. ต้องอุ่นก่อนรับประทานทุกครั้ง เลือกบริโภคอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็งที่สะอาด ไม่รับประทานอาหารที่ปรุงจากสัตว์หรือพืชที่มีพิษ เลือกซื้อวัตถุดิบที่สด สะอาด และมีคุณภาพ

คุณภาพน้ำประปา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ, Line today

-นายกีวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 2 ก.พ. 2564 น้ำทะเลจะหนุนสูงกว่าปกติ ส่งผลกระทบต่อรสชาติของน้ำประปา ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลการคาดการณ์คุณภาพน้ำประปารายวัน ผ่านทาง facebook / twitter /IG / Line : MWATHailand /แอปพลิเคชัน MWAonMobile และ www.mwa.co.th เพื่อสำรองน้ำในช่วงปกติไว้สำหรับการบริโภค

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, inn, sanook)

-ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง วัดได้ 47-96 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐาน 68 พื้นที่ พื้นที่ที่ค่าฝุ่นระดับสีแดง คือ ริมคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 96 มคก./ลบ.ม. และริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม 94 มคก./ลบ.ม. ด้าน www.iqair.com รายงานว่า เช้านี้กทม.อยู่ในลำดับที่ 10 เมืองอากาศแย่ของโลก ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 165 US AQI แนะนำให้ประชาชนทั่วไปในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากจำเป็น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายศิวพงษ์ เพี้ยจันทร์ โฆษก ศกพ. รายงานคุณภาพอากาศภาพรวม ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานใน สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี ตราด แพร่ ลำปาง พะเยา ระยอง ลพบุรี ชลบุรี พิจิตร นครปฐม ราชบุรี สระบุรี สุโขทัย หนองคาย นนทบุรี พิษณุโลก กาญจนบุรี กำแพงเพชร เชียงใหม่ ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา และพบจุดความร้อนทั้งหมด 895 จุด

วิจัยผลิตภัณฑ์กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, ผจก.รายวัน360องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, ผจก.รายวัน360องศา, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, workpoint)

-นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อาร์เอส เผย บ.ไลฟ์สตาร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออาร์เอส กรุ๊ป เตรียมร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำศึกษาและคิดค้นนำกัญชามาพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ทั้งสกินแคร์ เครื่องดื่ม และอาหารเสริม รวมถึงมีการพูดคุยกับพันธมิตรที่เป็นผู้ปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ โรงสกัด และผู้ผลิตไว้เรียบร้อยแล้ว และมีความพร้อมทั้งการผลิตและการจำหน่ายในทันที